




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปัญหาฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., บ้านเมืองออนไลน์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, newtv, The Reporters, thebangkokinsight, thebetter, inn, mcot, ch3, one)</p> <p>- ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ยของกทม. วันที่ 15 ม.ค.68 ในเวลา 07.00 น. อยู่ที่ 56.7 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินมาตรฐานระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ใน 50 เขต ตรวจวัดได้ 48-67.7 มคก./ลบ.ม. สูงสุดที่เขตหนองแขม 67.3 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ ในบางจุดบางวันพุ่งสูงถึง 153 มคก./ลบ.ม.</p> <p>ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแก้ไขปัญหา เน้นย้ำความสำคัญต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กและผู้สูงอายุ พร้อมระบุว่าสิ่งที่ทำมาขณะนี้ยังไม่เพียงพอ และต้องเร่งปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- กรมอนามัย โพสต์เฟซบุ๊ก ภาวะฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงทั่วไทย แนะนำกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เลี่ยงออกนอกบ้าน และ ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สปสช. เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน เขียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เพื่อขอรับประมาณจาก กปท. ในการดำเนินกิจกรรมป้องกัน และดูแลสุขภาพของประชาชนจากอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ทั้งนี้ การเขียนโครงการ และกิจกรรมในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยติดต่อเพื่อขอยื่นโครงการได้กับ อบท. ทั้งในระดับ อบต. และเทศบาล ในพื้นที่</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม ศูนย์คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วัดหนองวัลย์เปรียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนศูนย์คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของวัดหนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคเรื้อรัง (NCDs) เพื่อขับเคลื่อนการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p>การประกาศแบ่งส่วนราชการ สปช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สช. เรื่องแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) ลงนามโดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สช. โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่าเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นปัจจุบันโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 66 เป็นต้นไป</p>	
<p>ปีใหม่วิถีใหม่ สุขภาพไทย ปลอดภัยยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, thansettakij)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และนพ.วีรวัดน์ มโนสุทธิ โฆษกกรมควบคุมโรค แถลงข่าว "ปีใหม่วิถีใหม่ สุขภาพไทย ปลอดภัยยั่งยืน" เน้นย้ำการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและป้องกันโรคสำคัญ อาทิ โควิด 19, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, RSV และ PM2.5 ที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยง สำหรับโรคไข้หวัดนก แม้ไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง พร้อมรณรงค์ป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย เช่น โรคไข้เลือดออกและพยาธิ</p>	


ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus , thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ของผู้หญิงทั่วโลก และลำดับ 5 ของประเทศไทย แนะนำให้ใส่ใจสังเกตความผิดปกติและตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการติดเชื้อ Persistent HPV เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 95 % ถ้าไม่ได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโรคที่เราสามารถรู้ถึงสาเหตุที่ก่อมะเร็งปากมดลูก ทำให้เราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งชนิดนี้ได้โดยมีประสิทธิภาพ จากการฉีดวัคซีน การตรวจคัดกรองและรักษาโรคตั้งแต่ระยะก่อนเป็นโรคมะเร็ง โดยแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกของกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดนโยบายให้ฉีดวัคซีนเอชพีวีแก่เด็กหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 11-12 ปี โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่ได้รับการฉีดวัคซีนเอชพีวีครบแล้ว ยังคงต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของการตรวจคัดกรองต่อไป</p>	
<p>แนะผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพลูกช่วงอากาศเปลี่ยน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เนชั่นออนไลน์, tnn, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้อุณหภูมิอากาศแห้ง ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ผู้ปกครองและผู้ดูแลควรดูแลสุขภาพเด็ก ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย สวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้เด็ก ดื่มน้ำมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ ด้าน นพ.อัศวฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า การดูแลสุขภาพเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทำได้ด้วยการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด ไม่ควรใช้ของร่วมกัน และให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่น</p>	
<p>ขวดน้ำดื่มไร้ฉลาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. สก๊อปพิเศษ</p> <p>- อัย.ยกฐานะประกาศฯปรับปรุงมาตรฐานของน้ำดื่มบรรจุขวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับสารปนเปื้อนและประเภทของน้ำขวด พร้อมทั้งปรับแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากให้สามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็น เพิ่มหลักเกณฑ์ขวดน้ำดื่มใส่ไร้ฉลากพลาสติกด้วยการแสดงฉลากดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคนไทยนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลง่ายขึ้น และลดปัญหาสารปนเปื้อนจากขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เป้าหมายระยะที่ 2 การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ.2027)</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, มติชน, thailandplus, thansettakij)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อัย. เผย อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา แบล็ค เมจิก พลัส) จาก TikTok ชื่อบัญชีผู้ใช้ "Muaylookchin" ระบุสรรพคุณ "...กลูต้าแบล็คเมจิกทำเรื่องขาวจริงบอกเลยไม่สังคือพลาด...ตั้งแต่กินตัวนี้มาคือขาวจริงเร็ดจริง..." ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ ตรา แบล็ค เมจิก พลัส เลขสารบบอาหาร 10-1-26261-5-0252 สถานะผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหาร (เลข อย. 10-1-26261-5-0252) ตั้งแต่ 23/8/2567 และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ</p>	
<p>การลักลอบขายหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมยาเค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อัย. กล่าวว่า จากกรณีข่าวการจับกุมผู้ลักลอบขาย "หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมยาเค" หรือ "พอดเค" ซึ่งมีส่วนผสมของเคตามีน วัตถุประสงค์ฤทธิ์ในประเภท 2 ที่กำลังระบาดหนักในกลุ่มนักท่องเที่ยว จำหน่ายผ่านออนไลน์ส่งตามสถานบันเทิงกลางคืนใน กทม. กรณีเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีโทษทั้งจำและปรับ โดยเคตามีนใช้ในทางการแพทย์เป็นยาสงบ มีฤทธิ์ระงับปวด แต่มีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างร้ายแรง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อสืบสวนหาที่มาของการลักลอบผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย และร่วมกันปราบปรามการแพร่ระบาดของพอดเค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การนัดอย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, มติชน)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนัดไทยเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพที่มีหลักการและองค์ความรู้ตามแนวเส้นประธานสิบช่วยให้กล้ามเนื้ออ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อย หากต้องการนัดเพื่อผ่อนคลายควรเป็นร้านนัดที่จบหลักสูตรนัดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง แต่ถ้ามีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง แขน และขา หรืออาการมากกว่าปวดเมื่อย ควรไปคลินิกแพทย์แผนไทยที่มีแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยก่อนนัด โดยหลักสูตรการนัดเพื่อการรักษาที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ 330 ชั่วโมง 372 ชั่วโมง 800 ชั่วโมง และ 1,300 ชั่วโมง เพื่อบำบัดรักษาแต่ละกลุ่มอาการ เช่น กลุ่มปวดกล้ามเนื้อ นิ้วล็อก หัวไหล่ติด อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ผู้ให้บริการและผู้รับบริการนัดหากมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วยส่งเสริมคุณค่าการนัดไทย สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	
<p>การพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนาฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus, มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า รพ.พนามีบริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบันและมีโรงงานการผลิตยาสมุนไพรแบบครบวงจร ซึ่งมีความโดดเด่น ใน 3 ด้าน 1.คลินิกบริการแพทย์แผนไทย 2.การผลิตสมุนไพรครบวงจร และ 3.วิจัยและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยประจำเขตสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลน โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 10 จะถ่ายโอนรพ.พนาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ภายใน 3 เดือน พร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การอบรม และการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยคาดหวังให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่</p>	
<p>แนะนำการดูแลสุขภาพผิวพรรณในช่วงอากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (thailandplus, มติชน)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มอุณหภูมิลดต่ำลง แนะนำการดูแลสุขภาพผิวในช่วงอากาศหนาวเย็นที่อาจทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคืองง่าย โดยการอาบน้ำควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยรักษาความชุ่มชื้น รวมถึงบำรุงผิวด้วยสมุนไพรที่ให้ความชุ่มชื้น เช่น แดงกวา ว่านหางจระเข้ ตัมน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ โดยนำสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องสำอาง เช่น น้ำขิง เพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย ควรสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น หากมีปัญหาทางผิวหนังที่รุนแรงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	
<p>อสม.ดีเด่นระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd.)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ โดย จ.เพชรบุรีเสนอชื่อ นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง อสม.บ้านหนองมะกอก อ.แก่งกระจาน เพื่อเข้าคัดเลือกในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีผลงานเด่นในการดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลคะแนนจากการปฏิบัติงานเพื่อประกาศผลผู้ได้รับรางวัลต่อไป</p>	
<p>การจ่ายเคมีบำบัดมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, Tnews, Chiangmainews)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้เคมีบำบัดฮอร์โมน หรือรังสีรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (ฉบับที่ 2) โดยก่อนหน้านี้นี้เมื่อ 19 ธ.ค. สปสช. ออกประกาศเลื่อนบังคับใช้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบริการสาธารณสุข “มะเร็งรักษาทุกที่” ฉบับใหม่ พร้อมทำหนังสือแจ้ง ผอ.รพ. ย้ำใช้หลักเกณฑ์เดิม ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ในระหว่าง 3 เดือนนี้ เร่งหาหรือร่วมหน่วยบริการ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การขอยกเลิกสัญญา “มงกุฎวิณะ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวิณะ โพสต์ข้อความ ระบุ มีรายงานข่าวว่า 1. มีการสั่งการให้ สปสช. หาทางยกเลิกสัญญา รพ.รับส่งต่อ กับ รพ.มงกุฎวิณะ 2. มีการสั่งการให้ สปสช. หาทางถอนฟ้องคดีทั้งอาญาและแพ่งกับ รพ.เอกชน ทั้งหมดที่ทุจริตการเบิกค่าคัดกรองกลุ่มโรคทางเมตาบอลิก รวมมูลค่าความเสียหายต้องประมาณแผ่นดินมากกว่า 600 ล้านบาท เมื่อปี 62-65 แล้วให้ รพ.เหล่านี้กลับมาเป็นคู่สัญญา รพ.รับส่งต่อ กับ สปสช. ใหม่เพื่อรับส่งต่อคลินิกต่างๆ ทั้งนี้ ตนไม่เชื่อข่าวดังกล่าว เพราะนี่คือการกระทำผิดอาญาร้ายแรง ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผู้บริหารคนไหนใน สปสช. จะกล้าทำ</p>	
<p>เด็กไทยอ้วนเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส. ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส จัดงาน มหกรรมรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาพ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” เผยเด็กไทยอ้วนพุ่ง ดิอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย และบรูไน เหตุพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ อายุ 6-14 ปี กินขนมรสเค็มมากที่สุด 84.1% คาดปี 73 เด็กทั่วโลก 50% เผชิญภาวะอ้วน-เสี่ยงป่วยโรค NCDs</p>	
<p>นายกฯ เตรียมลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16 ม.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวท.91</p> <p>- นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคมนี้ โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการคมนาคมขนส่ง รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่</p>	
<p>สถานการณ์ยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, pheupuangchon)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดีอี เผย ที่ประชุมคกก.บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2568 รับทราบสถานการณ์การป้องกันและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 5 ม.ค. 2568 ดำเนินการได้ร้อยละ 26.58 ของเป้าหมาย ดังนี้ 1.การปราบปราม จับกุมฯ จำนวน 36,916 คดี ขยายผลจากการจับกุมฯ จำนวน 404 คดี และการยึด อาัยดทรัพย์สิน คดียาเสพติด จำนวน 2,167 ล้านบาท และ 2. การแก้ไขปัญหาคัดติดยาเสพติด บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 25,984 ราย บำบัดรักษา ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิต จำนวน 3,951 ราย และผู้ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพจนถึงการติดตาม (Retention Rate) จำนวน 11,168 ราย และมีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการรับมือบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, INN, hfocus)</p> <p>- ผศ.ทพ.ณัฐธ แก้วสุธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ด้านภัยยาสูบ เปิดเผยว่า กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ระบุว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีกรรมการ 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทบุหรี่ ซึ่งขัดต่ออนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ และเรียกร้องให้เปิดเผยข้อร้องเรียนต่อสาธารณะเพื่อให้ตรวจสอบได้</p> <p>- ผศ.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบร่างแสดงเจตจำนงปกป้องสุขภาพจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งไม่ให้บริษัทบุหรี่มีส่วนร่วมในนโยบายควบคุมยาสูบ จึงขัดแย้งกับการทำงานของ กมธ.ชุดนี้ นอกจากนี้ ศจย.ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าที่พยายามบิดเบือนข้อมูล เช่น การอ้างว่าประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายสามารถควบคุมการระบาดในเยาวชนได้ แต่พบว่าในนิวซีแลนด์ เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากเปิดให้ถูกกฎหมายในปี 2018</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.นิยม วิวรรธน์ดิฐกุล ประธานคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการพิจารณา คณะกรรมการฯ ได้เสนอ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. การคงการแบนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ แต่ปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น 2. การอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Products) ถูกกฎหมาย ขณะยังคงแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบไอระเหย 3. การนำบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบขึ้นมานับเป็นยาเสพติดภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า คณะกรรมการฯ ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง และรายงานฉบับนี้เกิดจากการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลในอนาคต</p>	
<p>เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, news1live, topnews, sondhitalk, thaipbs, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 เผยผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ จำนวน 35 คน วาระ พ.ศ.2568-2570 โดยมีพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 จำนวน 6,424 คะแนน ทั้งนี้ มีรายงานข่าวระบุว่า เนื่องจากกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 31 ม.ค. 2568 ระหว่างนี้จะมีช่องว่าง ดังนั้น รมว.สธ. ซึ่งเป็นสภานายกพิเศษ จะมีการเรียกประชุมกรรมการชุดใหม่ โดยแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 35 คน และกรรมการโดยตำแหน่งอีก 35 คน รวม 70 คน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายกแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา รองเลขาธิการ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการแต่งตั้งอุปนายกฯ คาดจะเรียกประชุมในสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.2568</p>	
<p>สอบสวนจรรยาบรรณแพทย์รพ.ตำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, topnews, hfocus)</p> <p>-นพ.อมร ลีลารัตน์มี ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแพทยสภาที่สอบสวนจรรยาบรรณแพทย์ รพ.ตำรวจ กรณีรักษาอาการป่วยของนายทักษิณ ชินวัตร ที่นอนรพ.ตำรวจ 6 เดือน เผยว่าได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค. เพื่อวางแนวทางการสอบสวน หลังจากครบกำหนดที่ให้รพ.ตำรวจส่งเอกสารการรักษาตัวนายทักษิณ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยขอตรวจสอบในที่ประชุมก่อนว่าส่งเอกสารมาครบหรือไม่ หากรพ.ตำรวจส่งเอกสารมาครบ การตรวจสอบก็ใช้เวลาไม่นาน จะพยายามให้เสร็จไม่เกินเดือน มี.ค. 2568 หากอนุกรรมการพิจารณาและทำความเข้าใจแล้ว จะส่งให้แพทยสภาชุดใหม่เพื่อพิจารณาว่าเห็นด้วยกับอนุกรรมการหรือไม่ พร้อมยืนยันจะทำให้ถูกต้อง ยุติธรรม ตามเอกสารหลักฐาน และกฎเกณฑ์</p>	
<p>โรคไขหูดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, Tnews)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคไขหูดับใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เขตสุขภาพที่ 9 ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 - 2 ม.ค. 2568 พบผู้ป่วยมากถึง 197 ราย และมีผู้เสียชีวิตถึง 22 ราย ผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ เน้นย้ำประชาชนกินอาหารตามหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ไม่กินหมูดิบ และความเชื่อที่ว่า บิบมะนาว หรือดื่มสุรา ร่วมกับการกินหมูดิบ หรือหมูสุกๆ ดิบๆ จะทำให้หมูสุก เป็นความเชื่อที่ผิด</p>	
<p>พยาธิตัวดีออกจากปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สวพ.91, topnews, ch7, bugaboo, linetoday, mcot, brighttoday, workpointtoday, kapook)</p> <p>-เพจดัง อีซ้อขี้ขาว : อีซ้อ ได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่า เหมาะสำหรับคนชอบกินดิบควรดูไว้พวกขอยจู้ ชกเล็ก ลาบดิบ ถ้าเป็นตีต้วจะยาว 5-10 เมตร ถ้าตีต้ว 2-4 เมตร เคสนี้พยาธิยาวจนทะลุออกมาจากลำคอ</p> <p>-ด้านเพจ หมอแล็บแพนด้า แชร์โพสต์ดังกล่าว และระบุว่า ปกติแล้ว ตัวตีต้วมันจะชอบหลุดออกมาจากก้นของเรา บางทีก็หลุดมาแค่ไม่กี่ปล้อง หรือบางคนก็หลุดออกมายาวเพื่อย เหมือนเส้นขนมี่ไม่ย่อย มันเกิดจากการที่เราไปกินเนื้อหมู เนื้อวัวที่มีเม็ดสาคุ ทางกรแพทย์เรียกว่า cysticercus ซึ่งมันตายง่ายมาก ๆ แคเราปรุงสุก เม็ดสาคุที่วาก็คือ ฝูงน้ำใสเล็กๆ ขาวๆ ฝิ่งในเนื้อหมู เนื้อวัว ที่เรากิน มองแวบๆ เหมือนเม็ดสาคุ แต่ในนั้นมันมีพยาธิอยู่ข้างใน ซึ่งมันเป็นระยะติดต่อกันได้พอเรากินเข้าไปถึงกระเพาะ น้ำย่อยในกระเพาะของเราก็จะย่อยตัวอ่อนพยาธิในเม็ดสาคุให้ไหลหัวออกมา แล้วจะค่อยๆเติบโตเป็นพยาธิเกาะติด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อยู่กับผนังลำไส้เล็ก พอลิ้นโตปล้องของมันก็จะยาวออกไปเรื่อยๆ กลายเป็นพยาธิตัวเต็มวัย ทำให้เราท้องอืด อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซีด ท้องอืด ท้องเสีย</p> <p>ด้าน เพจ Drama-addict ระบุว่า ปกติพยาธิตัวเต็มวัยจะอยู่ในลำไส้ ยกเว้นบางที่ที่ปริมาณเยอะมากๆ จนล้นทะลักออกมาแบบนี้ ซึ่งความน่ากลัวนั้นไม่ใช่แค่ในคลิปที่เห็น แต่เมื่อปล้องของพยาธิตัวเต็มวัยเกาะอยู่ในกระเพาะอาหาร และเจอกับน้ำย่อยในกระเพาะ มันจะย่อยปล้องและปล่อยไข่จำนวนมากออกมานับ 100,000 นับ 1,000,000 ฟอง ไข่พวกนั้นจะกลายเป็นตัวอ่อน ซอนไชเข้ากระเพาะและทะลุทะลวงไปสู่อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย บางตัวก็ขึ้นตาขึ้นสมอง ความสยองของจริงจะเริ่มขึ้นตอนนั้น</p>	
<p>รพ.พระนั่งเกล้า' เปิดแนวคิดพลิกโฉมบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน , เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ศิริสิทธิ์ สติกรเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา รพ.พระนั่งเกล้าได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับระบบบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวก ลดความแออัด และลดระยะเวลาการรอคอยภายในโรงพยาบาลได้มากขึ้น ปลั๊กกระแสไฟฟ้าผ่านสื่อออนไลน์ มุ่งนำความคิดเห็นประชาชนไปพัฒนาระบบบริการ ภายใต้โอกาสจากนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่" เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ผู้ป่วยเข้าถึงง่ายด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</p>	
<p>ศรีสะเกษเปิดศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล นพ.ทง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคีภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นการเปิดบริการรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรและทันสมัย แห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิด้านมะเร็ง และการรักษาแบบครบวงจรแก่ประชาชนทุกสิทธิการรักษา โดยบริการของศูนย์มะเร็งและรังสีรักษารูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง การผ่าตัด การให้เคมีบำบัด การฉายแสงรังสีรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ จนถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง</p>	
<p>หมอสุมไพโรพินบ้าน เล่าเรื่องสมุนไพโรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ linetoday)</p> <p>-ที่บ้านสวนสมุนไพโรพินบ้าน จ.สุรินทร์ นายทอง ไหมทอง อายุ 78 ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หมอทอง ซึ่งเป็นหมอสุมไพโรพินบ้าน ที่มีความรู้ด้านสมุนไพโรไทยเป็นอย่างดี เปิดสวนบอกเล่าเรื่องสมุนไพโรไทย ที่สืบทอดมาจากคุณพ่อ โดยแบ่งพื้นที่ข้างบ้านปลูกสมุนไพโร นาชนิด อาทิ ว่านกะบาลชะมอ้ง (ภาษาเขมร) แปลเป็นไทยว่า ว่านหัวผี ว่านขมิ้นครุฑ ว่านกำแพงเจ็ดชั้น ว่านม้าขาว เถาวัลย์สามส่วน ว่านพญาเตาเอน ว่านหนูให้ ว่านขันทองพยาบาล ว่านหนูมาน ต้นแจง เป็นต้น เพื่อให้คนที่สนใจเรื่องสมุนไพโรเข้ามาศึกษาเรียนรู้</p>	
<p>Check PD'ตรวจหาความเสี่ยงพาร์กินสัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ , เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, innnews, ch7 , thecoverage)</p> <p>-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จับมือสภากาชาดไทย เปิดตัวแอป "Check PD" หลังร่วมกันพัฒนาเพื่อใช้ตรวจหาความเสี่ยงการเป็นพาร์กินสัน ด้วยสถิติคนไทยเป็นโรคนี้นี้เพิ่มสูงขึ้นและยังพบในคนอายุต่ำกว่า 60 ปี โดยมีความแม่นยำของการตรวจประเมินมีสูงถึง 90% เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป โหลด แอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อประเมินความเสี่ยง ให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว</p>	
<p>รับมือไข้หวัดนก ผลิตวัคซีนอุตสาหกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-ปีนี้อัปเดตการอนามัยโลก (WHO) มีการยกระดับไข้หวัดนก เนื่องจากการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วโลกในปี 2567 สูงขึ้น และผู้ป่วยที่สหรัฐอเมริกา 66 รายอาการไม่หนัก ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ในฟาร์มโคนม ไม่ได้สัมผัสแต่สัตว์ปีก ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและมาจากสายพันธุ์ที่พบในโคนม ขณะที่สายพันธุ์ที่พบในนกป่าอพยพทำให้เกิดอาการรุนแรง 2 ราย คือผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี มีโรคประจำตัว มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหลังบ้านและนกป่าในรัฐลุยเซียนา ได้รับรายงานผู้ป่วยในเดือนธันวาคม 2567 และเสียชีวิต อีกรายเป็นผู้ป่วยวัยรุ่นในรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา ปัจจุบันกำลังฟื้นตัวหลังจากรักษาใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ห้องไอซียู ทั้งนี้ ยังคงพบการระบาดในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เช่น แมวบ้าน แมวป่า สุนัข จิ้งจอก แรคคูน ด้วย ซึ่งเป็นมีสัญญาณที่ต้องระวังเข้มคนที่เดินทางกลับจากอเมริกาเข้ามายังประเทศไทย สำหรับประเทศไทย แม้จะยังไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 แต่มีการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>ล่าสุดองค์การเกษตรกรรม เตรียมความพร้อมแผนขยายกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ (H5N2) ชนิดเชื้อเป็น (Fluvac H5) ณ โรงงานวัคซีนและชีววัตถุ ในการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตในระดับอุตสาหกรรม และจะดำเนินการผลิตวัคซีนจำนวน 100,000 - 400,000 โดส/ปี รองรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสถานการณ์ฉุกเฉิน เตรียมเปิดสายการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดนกในเดือนมีนาคม 2568</p>	
<p>เสนอให้ลดนิโคตินในบุหรี่ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (th.investing)</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้เสนอกฎที่ก้าวก้าวเพื่อลดนิโคตินในบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ให้อยู่ในระดับการเสพติดหรือไม่เสพติดน้อยที่สุด ความคิดริเริ่มนี้อาจทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่สั่งลดปริมาณนิโคตินอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตและบรรเทาผลกระทบของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ขณะนี้หน่วยงานกำลังเชิญความคิดเห็นของสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญ กฎนี้จะไม่ห้ามบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ แต่จะจำกัดนิโคตินไว้ที่ 0.7 มิลลิกรัมต่อกรัมของยาสูบ ซึ่งลดลงอย่างมากจากระดับปัจจุบัน</p>	
<p>เลนาคาปาเวียร์ ยาฉีดยาใหม่สำหรับป้องกัน HIV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-กลุ่มเครือข่ายพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Guideline Development Group : GDG) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นจากสมาชิกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขจากหลายประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจาก WHO จะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกัน ในวันที่ 28 - 30 ม.ค. 2568 นี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง และพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการใช้ยา Lenacapavir (เลนาคาปาเวียร์) ซึ่งเป็นยาสำหรับฉีด เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสโรค (PrEP)</p>	
<p>องค์กรแพทย์ทั่วโลกหนุนใช้เกณฑ์ใหม่วินิจฉัยโรคอ้วน ไม่ยึดแค่ BMI</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, อินโฟเคสต์, linetoday)</p> <p>-องค์กรแพทย์ 76 แห่งทั่วโลกสนับสนุนแนวทางใหม่ในการวินิจฉัยโรคอ้วน โดยไม่พึ่งเพียงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง แต่ให้ดูปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น รอบเอว เพื่อให้แม่นยำขึ้น และคำจำกัดความของโรคอ้วนควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “โรคอ้วนทางคลินิก” สำหรับความอ้วนที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ตับ หรือระบบหายใจ คอเลสเตอรอลสูง หuyếtหายใจขณะหลับ ปวดสะโพก เข้า หรือทำหหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน อีกแบบหนึ่งคือ “โรคอ้วนก่อนตรวจพบ” สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว ซึ่งควรได้รับการติดตาม แต่ไม่ควรมีการแทรกแซงทางการแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการวินิจฉัยเกินจริง</p>	
<p>วิธียืดอายุเพิ่ม 5 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์ linetoday)</p> <p>-นักวิทยาศาสตร์พบว่า การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การนอนหลับอย่างเพียงพอ และการไม่สูบบุหรี่ อาจช่วยยืดอายุของมนุษย์ได้ถึง 5 ปี</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	